

THÔNG BÁO

Vv. Phương án xử lý các tài khoản, hợp đồng giao dịch còn hiệu lực tại Chi nhánh Bà Triệu

Kính gửi: Quý Khách hàng/ Đối tác của Chi nhánh Bà Triệu

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (“EVS”/“Công ty”) trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng/ Đối tác phương án xử lý các tài khoản, hợp đồng giao dịch còn hiệu lực tại Công ty cổ phần Chứng khoán Everest - Chi nhánh Bà Triệu (“Chi nhánh Bà Triệu”) theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 20/02/2025 của Hội đồng Quản trị EVS.

Để chuẩn bị cho việc đóng cửa Chi nhánh Bà Triệu, Quý Khách hàng vui lòng chủ động lựa chọn một trong các phương án sau trong thời hạn **15 ngày** kể từ ngày EVS gửi thông báo này:

1. Đối với tài khoản, hợp đồng giao dịch chứng khoán đã mở, ký với khách hàng còn hiệu lực tại Chi nhánh Bà Triệu

- Để đảm bảo hoạt động của khách hàng đã mở tài khoản tại Chi nhánh Bà Triệu được thông suốt không bị gián đoạn, EVS sẽ thực hiện chuyển toàn bộ dữ liệu tài khoản giao dịch chứng khoán hiện tại của khách hàng tại Chi nhánh Bà Triệu về Công ty để tiếp tục quản lý. Theo đó, khách hàng có thể:

✓ **Giao dịch trực tiếp tại trụ sở chính Công ty:** Tầng 3, 6, 9 số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

✓ **Giao dịch trực tuyến hoặc qua tổng đài điện thoại** theo thỏa thuận hiện có giữa Quý Khách hàng và Công ty.

- Trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục giao dịch tại EVS, khách hàng có thể thực hiện đóng tài khoản giao dịch chứng khoán của mình đã mở tại EVS và thực hiện rút tiền, bán và/hoặc chuyển chứng khoán từ tài khoản tại EVS sang tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty chứng khoán khác.

2. Đối với Hợp đồng còn hiệu lực khác đã ký với khách hàng tại Chi nhánh Bà Triệu

Các Hợp đồng khác đã ký kết giữa khách hàng với Chi nhánh Bà Triệu đang còn hiệu lực sẽ được Công ty tiếp tục quản lý và thực hiện nếu khách hàng/đối tác không thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng trong thời hạn đã thông báo.

3. Hỗ trợ khách hàng

Để đảm bảo giao dịch của Quý khách không bị gián đoạn và tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách hàng/ Đối tác, EVS bố trí đội ngũ chuyên trách hỗ trợ:

☎ **Hotline hỗ trợ:** 0243 772 6699

✉ **Email hỗ trợ:** phongdvdvkh@evs.com.vn

🏢 **Trực tiếp tại:** Tầng 3, số 2A phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chúng tôi cam kết đảm bảo giao dịch của Quý khách diễn ra thông suốt trong quá trình chuyển dữ liệu.



Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng từ phía Khách hàng/Đối tác!

Trân trọng,

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hải

